



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนนิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2568 หน้า 15 มูลค่าข่าว 295,725.-

ไซไซตี้ ทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันโลกออนไลน์



ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าภารกิจปกป้องภัยไซเบอร์ ดูแลพลเมืองดิจิทัล เสริมทักษะความปลอดภัยไซเบอร์ รู้ทันโลกออนไลน์ กับ ทรูปลูกปัญญา โดย **ประพาฬพงษ์ มากนวล** หัวหน้าฝ่ายทรูปลูกปัญญา ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดย **ดาริกา เตียวพานิช** นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ระดับสูง สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรม **สัมมนาการสอดแทรกความรู้ ภายใต้แนวคิด “เพราะความรู้ คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ**

ประสานมิตร (มัธยม) โดยได้รับเกียรติจาก **อาจารย์ปภณ มະโน** รองผู้อำนวยการฝ่ายเสริมสร้างคุณภาพนักเรียน และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามในโลกออนไลน์และการป้องกัน ผ่านการเรียนรู้หัวข้อสำคัญ เช่น 1.การป้องกันตนเองจาก Cyberbullying 2.การหลอกลวงออนไลน์ 3.การหารายได้ออนไลน์ที่ปลอดภัย และ 4.แนวทางรับมือกับกลลวงในโลกดิจิทัล โดยนำเสนอเนื้อหาผ่านกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียน โดยเน้นการปฏิบัติจริงและการมีส่วนร่วม อีกทั้ง



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ยังมีการแนะนำบริการใหม่ “ทรู ไซเบอร์เซฟ” ระบบป้องกันภัยไซเบอร์จากมิจฉาชีพ จาก ลิงก์แปลกปลอม ที่ทรูลงทุนพัฒนาขึ้นเพื่อ ดูแลลูกค้ามือถือทรู ดีแทค และเน็ตบ้านทรูออนไลน์ทุกคน ฟรี! โดยระบบจะปิดกั้นและ แจ้งเตือนการเข้าถึงลิงก์แปลกปลอม (Web / URL Protection) ทั้งที่เป็น Blacklist จาก ภาครัฐ และลิงก์ที่มีความเสี่ยง รวมเบื้องต้น กว่า 100,000 ลิงก์ ทันที โดยลูกค้าไม่ต้อง ลงทะเบียนหรือโหลดแอปเพิ่มเติม เพิ่มความ มั่นใจให้คนไทยสามารถใช้งานโลกดิจิทัลได้ อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โครงการรู้ทันโลกออนไลน์ เป็น ส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง ทรูปลูกปัญญา และ สำนักงาน กสทช. ซึ่งดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ E-Learning: แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ ภัยคุกคามในโลกออนไลน์ กิจกรรมลงพื้นที่ : สร้างความตระหนักรู้ผ่านการมีส่วนร่วม Online Content : ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อ ดิจิทัล โดยกิจกรรมนี้ต่อยอดความสำคัญของการมี “ความรู้” เป็นเกราะป้องกันภัยคุกคาม ในยุคดิจิทัล พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน รู้เท่าทันโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อร่วมปกป้องคนไทยจากภัย ไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์



ของมิจฉาชีพ ที่เกิดขึ้นจากการส่ง SMS ที่ แนบลิงก์ และจากเบราร์เซอร์ที่มีความเสี่ยง ทรู จึงได้เปิดตัวบริการใหม่ “ทรู ไซเบอร์เซฟ” ระบบป้องกันภัยไซเบอร์จากมิจฉาชีพ จาก ลิงก์ แปลกปลอม สำหรับลูกค้ามือถือทรู ดีแทค และเน็ตบ้านทรูออนไลน์ทุกคน ฟรี! โดย ระบบจะปิดกั้นและแจ้งเตือนการเข้าถึงลิงก์ แปลกปลอม (Web / URL Protection) ทั้งที่ เป็น Blacklist จากภาครัฐ และลิงก์ที่มีความ เสี่ยง รวมเบื้องต้นกว่า 100,000 ลิงก์ ทันที โดยลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียนหรือโหลดแอป เพิ่มเติม เพิ่มความมั่นใจให้คนไทยสามารถ ใช้งานโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น